



ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/๒๐๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ถนนเทศบาล ๔ อ.เมืองอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือแจ้งผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย (ตามแบบประกาศเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินศักยภาพ จำนวน ๑ ชุด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพชรรัตน์ นิมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๙๙๕ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๐๙๒



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  
เพิ่มเติม จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. โรงเรียนวัดลั่นทอง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ อำเภอเมืองอ่างทอง

เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงประกาศ  
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง  
ตามประกาศนี้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีใ้ยื่นคำขอไว้เดิม  
หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้อง  
ขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
2. ส่งคำร้องขอย้าย(ตามแบบประกาศเพิ่มเติม) ที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ.7 ความเห็น  
ของคณะกรรมการสถานศึกษา และเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพ จำนวน 1 ชุด ส่งถึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕๐ เมษายน พ.ศ. 2558

(นายเพชรรัตน์ นิมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง